

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุมเวลาประมาณ ๑๒.๕๐ นาฬิกา

นายวิสุทธิ ไชยณรรณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๒ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้เวลาประมาณ ๕๕ นาที

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เริ่มจากวาระกระทู้ถามสด ซึ่งถูกบรรจุ ๔ กระทู้ ดังนี้

๑. กระทู้ถามสด เรื่อง การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๕ ซึ่งถามโดย นายรณเทพ อนุวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังชล จังหวัดชลบุรี ถามรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม โดยกล่าวว่า ปัจจุบันการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๕ ประสบปัญหาติดขัดเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ในจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างมาก รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ใช้ถนนสายนี้ในการสัญจรไปมา ทั้งนี้ผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถาม ดังนี้

๑. รัฐมนตรีคมนาคมทราบเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

๒. จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะปรับทิศทางมอเตอร์เวย์เพื่อแก้ปัญหารถติด

๓. รัฐบาลจะนำงบประมาณส่วนใดมาแก้ปัญหานี้

พลเอก พณฺท์ สุวรรณทัต รมช.คมนาคม ได้ตอบชี้แจงว่า เส้นทางดังกล่าวมีข้อจำกัดในการออกแบบทางต่างระดับ จึงต้องใช้ไฟจราจรในการแก้ปัญหาและขณะนี้ถึงเวลาที่จะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนสาเหตุปัญหาจราจรติดขัดมีหลายสาเหตุ เช่น แยกทางต่างระดับพานทองมีรถเข้าออกนิคมอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากเป็นประจำ ส่วนการแก้ปัญหาระยะสั้นนั้นมีหลายวิธี เช่น ได้มอบหมายให้การทางชลบุรีดำเนินการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ซึ่งขณะนี้เริ่มดำเนินการซ่อมแซมแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ และขณะนี้มอเตอร์เวย์ทำการปิดช่องจราจรจากลาดกระบังถึงพานทองเพื่อปรับปรุงเส้นทาง ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว กรมทางหลวงกำลังศึกษาบริเวณแยกบ้านเก่าเพื่อสร้างทางแยกต่างระดับบ้านเก่า หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถระบายรถได้และลดปัญหาการจราจรได้ ๓๐ % ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะได้เร่งดำเนินการศึกษาออกแบบโดยเร็ว

๒. กระทู้ถามสด เรื่อง ผลการตรวจสอบการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และปัญหาโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งถามโดย นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค

ประชาธิปไตย จังหวัดพิษณุโลก โดยกล่าวว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์แถลงผลการตรวจสอบการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ต่อสาธารณชนในลักษณะที่คลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง รวมทั้งปัญหาโครงการรับจำนำข้าวในปัจจุบันยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม และอยู่ในความสนใจของประชาชน ทั้งนี้ผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามเกี่ยวกับบทสรุปการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ ตอบชี้แจงกรณีเกษตรกรได้รับเงินล่าช้าว่าทางรัฐบาลได้เร่งรัดให้จ่ายเงินตามโครงการรับจำนำข้าวโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้ครบภายในสิ้นเดือนเมษายน ส่วนการขายข้าวแบบจีทูจี ขณะนี้ขายไปแล้วประมาณ ๖.๒ ล้านตัน และขายให้ผู้ค้าในประเทศประมาณ ๐.๒ ล้านตัน ส่วนหลักเกณฑ์ในการขายข้าวของรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อน ซึ่งการซื้อขายแบบจีทูจีนั้นก็มีคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการตกลงซื้อขายโดยการจ่ายเงินผ่านธนาคาร รวมทั้งมีการเปิด LC ด้วย ส่วนประเด็นบริษัทจีเอสเอสจี ของจีนซึ่งผู้ตั้งกระทู้ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นบริษัทของประเทศจีนจริงหรือไม่ นั้น ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วและได้รับคำตอบจากจีนว่าเป็นบริษัทของจีนจริง โดยรัฐบาลถือหุ้น ๑๐๐ %

๓. **กระทู้ถามสด เรื่อง การทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งครู** ซึ่งถามโดย **นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช** โดยกล่าวว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบ จนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพครู และความเชื่อมั่นต่อการบริหารการศึกษา ตลอดจนคุณภาพของนักเรียนต่อไปในอนาคต ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ในความสนใจของประชาชน จึงได้สอบถามรัฐมนตรีเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการสอบสวน และจะมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตอบชี้แจงว่ารัฐบาลประกาศนโยบายชัดเจนที่จะมุ่งมั่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและปลดหนี้สินให้แก่ครู ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการตรวจสอบมาโดยตลอด ส่วนปัญหาการทุจริตสอบครูผู้ช่วยนั้น รมต.กล่าวว่าจากการสอบสวนปรากฏว่ามีขบวนการที่เชื่อมโยง ๖๙ จังหวัด กว่า ๑๐๐ พื้นที่เขตการศึกษา โดยมีการเชื่อมโยงจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค ส่วนใหญ่เกิดที่ภาคอีสานก่อน และกระจายไปสู่ภาคอื่น ๆ ขณะนี้ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ DSI ในการตรวจสอบ ซึ่ง DSI รายงานว่ามีการทุจริต ๓ รูปแบบ รวมถึงได้เร่งตรวจสอบให้มีความชัดเจน และจะได้ดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดก่อนสิ้นเดือนเมษายนนี้ ส่วนการเตรียมการครูที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมานานแล้ว โดยมีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อเพิ่มคุณภาพครู

๔. **กระทู้ถามสด เรื่อง ความตั้งใจของรัฐบาลในการเสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมโลก World Expo ๒๐๒๐** ซึ่งถามโดย **ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา ธนาดิเรก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร** โดยกล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้การเสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก World Expo ๒๐๒๐ เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมมีการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนบางส่วนแล้ว ต่อมา นายกรัฐมนตรีได้สั่งชะลอเพื่อศึกษาความพร้อมและความคุ้มค่า

ของการเป็นเจ้าภาพงานดังกล่าว บัดนี้ เวลาไปผ่านล่วงมานานแล้ว รัฐบาลยังไม่มีมติชัดเจนใดๆ จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศไทย และสูญเสียโอกาสในหลาย ๆ มิติ ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามถึง

๑. จุดยืนของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

๒. รัฐบาลไทยได้ส่งจดหมายตอบกลับไปยังคณะกรรมการซึ่งจะต้องคัดเลือกเจ้าภาพงาน World Expo ๒๐๒๐ หรือไม่ และไทยมีงบประมาณในการช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างไร รวมทั้งคณะกรรมการจัดงานมีใครบ้าง

นายสมศักดิ์ ฤทธิศรีศักดิ์ รมช.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ชี้แจงว่าการจัดงาน World Expo ๒๐๒๐ เป็นสิ่งที่ดี ซึ่งประเทศไทยกำหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพจัดงานนั้น ทางรัฐบาลได้จัดให้มีการศึกษาเพิ่มเติมด้านต่างๆ ซึ่งผลจากการศึกษาเพิ่มเติมความคุ้มค่าด้านการบริหารจัดการน้ำ และตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่และการใช้ประโยชน์หลังการจัดงานพบว่าคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง และจะต้องเสนอตัวเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้ รัฐบาลมิได้ละเลยต่อการดำเนินการดังกล่าว ส่วนคำถามที่ ๒ จะได้จัดส่งเป็นเอกสารให้ผู้ตั้งกระทู้ในภายหลัง

เมื่อจบวาระกระทู้ถามสดแล้ว เข้าสู่วาระกระทู้ถามทั่วไป จำนวน ๔ กระทู้ ดังนี้

๑. **กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในอำเภอที่ไม่มีสถานศึกษาตั้งอยู่** ตั้งกระทู้โดย **นางมนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย จังหวัดนครพนม** โดยกล่าวว่าตามที่นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อกศ.) ได้กล่าวถึงการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยมีสัดส่วนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญเป็น ๗๐:๓๐ อีกทั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้อนุมัติให้สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ในจังหวัดนครพนม ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยอาชีวธาตุนพนม และวิทยาลัยอาชีวพาหนะ หลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม นั้น ทำให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ลดจำนวนลงเหลือ ๒ แห่ง คือวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม (วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนมเดิม) และวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซึ่งสถานศึกษาทั้ง ๒ แห่ง ต้องรับภาระการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรหลากหลายแทนสถานศึกษาทั้ง ๔ แห่ง โดยมีจำนวนนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญเป็น ๖๐:๔๐ ในปี ๒๕๖๑ ดังนั้น อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม จึงมีความจำเป็นที่จะเสนอจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งสามารถบริการประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน ๓ อำเภอ ซึ่งไม่มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยู่แล้ว คือ อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอศรีสงคราม ซึ่งห่างไกลจากตัวจังหวัดนครพนมประมาณ ๒๖ กิโลเมตร จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคในอำเภอท่าอุเทนใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. ในปัจจุบันพื้นที่ในการก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคท่าอุเทน จำนวน ๕๐ ไร่ ได้รับการอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว ขาดแต่การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและจ้างบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมให้มีสถานศึกษาโดยทั่วถึง แต่หากมีสถานศึกษาของเอกชนจัดตั้งในพื้นที่ ทางกระทรวงศึกษาธิการจะไม่สร้างในพื้นที่นั้นเพื่อมิให้ซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รวม ๑๑ ข้อ ส่วนการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคในอำเภอท่าอุเทนนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเป็น วิทยาลัยเทคนิคในโอกาสต่อไป

๒. **กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงชนบทหมายเลข สน ๒๐๑๑** ซึ่งถามโดย **นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย จังหวัดสกลนคร** โดยกล่าวว่าเนื่องจากทางหลวงชนบทหมายเลข สน ๒๐๑๑ สายบ้านนาโพธิ์น้อย-บ้านโพนแพง ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อมาก ทำให้ประชาชนสัญจรไปมายากลำบากและไม่ปลอดภัย อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เห็นควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีโครงการปรับปรุงแก้ไขทางหลวงชนบทดังกล่าวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลมีงบประมาณในการดำเนินการหรือไม่ หากมีจะจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

นายประเสริฐ จันทรวงทอง รมช.คมนาคม ตอบชี้แจงว่าทางหลวงดังกล่าวมีชื่อจริง ๆ ว่าทางหลวงชนบทหมายเลข สน ๒๐๐๑ ไม่ใช่ ๒๐๑๑ ซึ่งมีความยาวประมาณ ๑๙ กิโลเมตร ประกอบด้วย ส่วนที่ลาดยางและส่วนที่เป็นลูกรัง ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้พยายามซ่อมแซมทุกปี และขณะนี้กระทรวงคมนาคมกำลังดำเนินการสำรวจเพื่อลาดยางต่อไป ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๖ นี้ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมถนนลาดยางประมาณ ๙.๘ ล้านบาท ส่วนถนนลูกรังได้จัดสรรงบประมาณกว่า ๓ ล้านบาท

๓. **กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณห้าแยกน้ำกระจาย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา** ตั้งถามโดย **นายเจือ ราชสีห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา** โดยกล่าวว่าปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเร่งด่วนเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณห้าแยกน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ถนนเป็นโครงข่ายการคมนาคมจากหลายเส้นทาง อาทิ จากอำเภอเมืองสงขลาไปอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลาไปจังหวัดพัทลุง หรือจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปจังหวัดปัตตานี เป็นต้น ในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเทศกาลสำคัญ การจราจรบริเวณห้าแยกน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สภาพการจราจรจะติดขัดเป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมบริเวณดังกล่าว

ต้องเผชิญกับปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น ต้องสุดตมคว้นพิษจากท่อไอเสีย เป็นผลเสียต่อสุขภาพหรือแม้กระทั่ง การสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุทำให้เสียค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหามลพิษจากรถยนต์ขั้ดบริเวณห้าแยกน้ำกระจาย อำเภอมือง จังหวัดสงขลา หรือไม่ ถ้ามีจะสามารถจัดสรรงบประมาณได้ในปีใด เริ่มดำเนินการได้เมื่อใด ขอทราบ รายละเอียด

๒. หากรัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องดังกล่าวอย่างไร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขอทราบรายละเอียด

พลเอก พฤษณ์ สุวรรณทัต รมช.คมนาคม ได้ชี้แจงว่ากรมทางหลวงได้จัดทำแผนก่อสร้าง ทางแยกต่างระดับ ซึ่งบรรจุในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ว ประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท ซึ่งแบบการก่อสร้างเป็นการทำสะพานยกระดับ ๓ สะพาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่แล้ว ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี ๒๕๕๘ ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะสั้นนั้นขณะนี้ กรมทางหลวงได้จัดทำป้ายบอกทางเพื่อลดปัญหาการจราจรบริเวณห้าแยกน้ำกระจายแล้ว

๔. **กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านกุดกว้าง-วังยาว ตำบลวังสามัคคี อำเภอนาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด** ตั้งถามโดย **นายนิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย จังหวัดร้อยเอ็ด** โดยกล่าวว่าสืบเนื่องจากโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดกว้าง-วังยาว ตำบลสามัคคี อำเภอนาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการตามความต้องการของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งราษฎรบริจาคที่ดินให้โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีและคณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัด หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (พ.พ) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งต่อมากรมชลประทานได้รับมอบดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อจัดตั้งและดำเนินการโครงการชลประทานระบบท่อและก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๓๙ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๔๐๐,๑๔๓.๒๘ บาท แบ่งการก่อสร้างเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ (จ้างเหมาทั้งโครงการฯ) เป็นจำนวนเงิน ๗,๑๔๐,๐๐๐ บาท และระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างระบบส่งน้ำ (จ้างเหมาทั้งโครงการฯ) เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๒๖๐,๑๔๓.๒๘ บาท ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และขอส่งมอบถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ แต่ องค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวยังไม่พร้อมที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจ เพราะไม่สามารถเดินเครื่องสูบน้ำไปยังพื้นที่ไร่นาของเกษตรกรได้ เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนที่จะสูบ ไม่มีอาคารเก็บกักน้ำและบังคับน้ำในลำน้ำ ยัง ใต้สถานีสูบน้ำ ซึ่งโดยปกติปริมาณน้ำในลำน้ำยังจะขึ้นและลงเร็ว ถ้าไม่มีอาคารเก็บกักและบังคับน้ำไว้ก็จะไม่มีน้ำในสถานีสูบน้ำได้ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง และโครงการดังกล่าวได้ถูกทิ้งร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดการชำรุดเสียหาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีปฏิเสธการรับมอบโครงการเมื่อโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำให้สูญเสียงบประมาณของแผ่นดินราษฎรสูญเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ ทั้งที่ราษฎรในพื้นที่ต่างร่วมบริจาคที่ดินให้กับโครงการจากเหตุผลดังกล่าวจึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดกว้าง-วังยาว อำเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. ปัญหาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่สร้างแล้วเสร็จแต่ไม่สามารถเดินเครื่องสูบน้ำและใช้ประโยชน์จากโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ในปัจจุบันพบหลายแห่ง รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามารับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับราษฎรในท้องถิ่น รัฐบาลจะให้การสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจบางเรื่องที่ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้จากกรมชลประทานอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและบังคับน้ำ แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๒ และได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่พร้อม กระทรวงเกษตรฯจึงได้ดำเนินการต่อโดยได้ดำเนินการวางแผนศึกษาการสร้างอาคารกักเก็บน้ำและบังคับน้ำในลำน้ำยั้ง ซึ่งจะศึกษาแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ทั้งนี้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าจะได้เร่งรัดดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้รวดเร็วขึ้น

ภายหลังจบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระเรื่องที่ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

- รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง

นายสมศักดิ์ ภูริศรีศักดิ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- รับทราบ เลื่อนรายชื่อสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ คือ นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุตย์ แทน นางผุสดี ตามไทย

- รับทราบ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา จำนวน ๓ ฉบับ

(๑) วุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ....ออกไปเป็นกรณีพิเศษ

(๒) วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช พ.ศ.... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

(๓) วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ... ซึ่งคณะกรรมการธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว

รับทราบเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นำเรื่องขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาคดีอาญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายครรชิต ทับสุวรรณ ในระหว่างสมัยประชุม ออกจากระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๗๙ วรรคสอง

จากนั้นเป็นวาระรับรองรายงานการประชุมจำนวน ๕ ครั้ง ซึ่งที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ... และตั้งกรรมการวิสามัญ จำนวน ๓๑ ท่าน กำหนดการแปรญัตติ ๗ วัน

ต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ๓ คณะ จากนั้น นายวรชัย เหมะ ขอเปลี่ยนวาระการประชุม โดยขอเลื่อนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิด เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ.... ขึ้นมาเพื่อพิจารณาในสมัยประชุมหน้า

อย่างไรก็ตามมีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมนี้ ทั้งนี้ นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๑ ในฐานะประธานในที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการขอเปลี่ยนระเบียบวาระได้อภิปรายแสดงเหตุผลอย่างกว้างขวางแล้ว ในที่สุดมีผู้เสนอปิดอภิปราย จากนั้นที่ประชุมลงมติโดยเสียส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปิดอภิปราย จากนั้นที่ประชุมลงมติอีกครั้งโดยเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขอเปลี่ยนระเบียบวาระตามที่ ส.ส.วรชัย เหมะ เสนอ จากนั้น ส.ส.อภิชาติ ศักดิ์เศรษฐ์ เสนอให้เลื่อนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมาพิจารณาก่อนเรื่องที่ ส.ส.วรชัย เหมะ เสนอ ซึ่งที่ประชุมลงมติไม่เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว จากนั้นประธานได้มอบหมายให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ่านพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมรับทราบพระบรมราชโองการ ทั้งนี้พระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อจากนั้นประธานกล่าวขอบคุณสมาชิกที่ร่วมกันทำงานตลอดสมัยประชุมเป็นอย่างดี และสั่งปิดประชุม เวลา ๑๙.๑๒ นาฬิกา